



KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSD) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" sau khi được ban hành đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đồng thời, đã xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ cơ sở.

Gốc có vững, cây mới bền

Là người có nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức xây dựng Đảng, ông Đỗ Chí Thiết, nguyên Trưởng phòng Huyện, cơ sở đảng, đảng viên, Ban

Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW là cần thiết và phù hợp với giai đoạn hiện nay. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đều rất chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng TCCSD và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo đúng tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nhấn mạnh: "Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít TCCSD còn yếu, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy

ra ở cơ sở. Không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; thậm chí, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm nguyên tắc, vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, bị xử lý hình sự đã làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng... Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) xác định cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở.

(Xem tiếp trang 2)
ĐÀO QUYN



Điện mạo nông thôn mới xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

THÁI BÌNH

Nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có điểm trung bình chung các môn thi cao nhất cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, với 6,637 điểm, Thái Bình xếp thứ 10 trong các tỉnh, thành phố có điểm trung bình chung các môn thi cao nhất cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2021. Riêng điểm trung bình chung môn Toán của Thái Bình đạt 6,997 điểm, xếp thứ 5 cả nước.

Đặc biệt, trong kỳ thi năm nay, Thái Bình có 1 học sinh là thủ khoa khối B của cả nước, đó là em Bùi Đức Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Côi, đạt 29,35 điểm (Toán 9,6 điểm, Hóa học 9,75 điểm, Sinh học 10 điểm). Cùng với đó, Thái Bình còn có em Lê Đức Khuyến, học sinh



(Xem tiếp trang 4)
ĐÀNG ANH

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thái Bình.

Gần 600.000 gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa được phát động rộng khắp, được các tầng lớp

nhân dân hưởng ứng tích cực. Toàn tỉnh có gần 600.000 gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 97,2%). Phong trào thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng, đến nay trên địa bàn tỉnh tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,8%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25,8%. Việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội được thực hiện cơ bản đúng quy định. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam, tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình được tổ

chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chất lượng, hiệu quả công tác gia đình không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa, con người chưa thường xuyên, liên tục, chưa có chiều sâu; phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao phát triển

(Xem tiếp trang 4)
TÚ ANH

▶ HƯNG HÀ

Gần 300 doanh nghiệp tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Hưng Hà vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành và gần 300 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hoạt động này nằm trong chương trình triển khai Bộ chỉ số DDCI năm 2022 được UBND tỉnh giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. DDCI là công cụ giúp lãnh đạo UBND tỉnh nhận diện chính xác về năng lực quản lý, điều hành nền kinh tế của các đơn vị, địa phương, từ đó kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, bổ khuyết những hạn chế, tồn tại. Thực hiện DDCI cũng thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc minh bạch thông tin, nâng cao tính cạnh tranh, thu hút đầu tư và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Nhằm triển khai hiệu quả Bộ chỉ số DDCI, tại hội nghị, ban tổ chức đã phổ biến kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn các doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ những nội dung các chỉ số thành phần sẽ khảo sát, từ đó đưa ra ý kiến "chấm điểm" cho các sở, ngành, huyện, thành phố theo biểu mẫu.

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

▶ VŨ THƯ

6 tháng đầu giá thành công 112 lô đất, thu về ngân sách 128 tỷ đồng

Triển khai quyết liệt các giải pháp, tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục, 6 tháng đầu năm 2022, huyện Vũ Thư tổ chức thành công 5 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong 6 tháng, toàn huyện có 112 lô đất được đấu giá thành công tại các xã: Vũ Vinh, Song An, Hồng Phong, Phúc Thành với tổng diện tích đất trên 13.688m², thu về ngân sách 128 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện tăng cường rà soát, quy hoạch các điểm dân cư đủ điều kiện, phù hợp với quy hoạch chung để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Các ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ triển khai các thủ tục, sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thị trấn Vũ Thư và các xã Dũng Nghĩa, Minh Lăng, Hòa Bình, Tam Quang. Vũ Thư phấn đấu trong năm 2022 sẽ thu được 400 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

QUỲNH LƯU

75 năm "Đền ơn đáp nghĩa" ở Thái Bình

(Xem trang 3)



Phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tuổi trẻ Thái Bình có nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong ảnh: Bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách xã Xuân Hòa (Vũ Thư).